

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



นายอนวัช จิรธรรมศิริ
Mr. Anavin Jiratomsiri
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Committee

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสู่มาตรฐานสากล”

“บริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่ดีมุ่งที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสถียรภาพในตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งจะดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”



ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



โครงการเช่าแบ่งปันวันเด็ก ประจำปี 2562

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี (จำกัด) มหาชน ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและของขวัญ สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียนโดยรอบและมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็ก สนับสนุนอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของเล่น และของรางวัลอื่นๆ ให้กับโรงเรียนภายในพื้นที่ ต.หนองก่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โครงการเช่าแบ่งปันความรู้ เพื่อน้องในชุมชน ปี 3

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี (จำกัด) มหาชนจัดทำโครงการเช่าแบ่งปันความรู้ เพื่อน้องในชุมชน ปี 3 โดยมีนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชา อนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ และพนักงานร่วมทำกิจกรรม นันทนาการร่วมกับน้องๆ เยาวชนภายในชุมชน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี



คุณศุภชัย อัมสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน เข้ารับโลรางวัลและประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM 2018) ประจำปี 2561 ประเภท โรงงานประกอบโลหกรรม ในนามบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมทองคำชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R” โดยสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี มีที่ปรึกษาดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ได้จากเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3 R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อให้เกิดเพื่อลดต้นทุน ลดมลภาวะ รวมทั้งลดของเสียต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้อุปกรณ์บัตรแต่ บมจ. เชาว์ สตีล อินดัสทรี ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช่แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R” จากการนำตะกรันจากการหลอมเหล็กมาผลิตเป็นวัสดุซ่อมและปูทางเดิน “ยางมะตอย” มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งมอบประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกกับรางวัล จำนวน 12 ราย จากสถานประกอบการทั้งหมด 200 ราย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562